



ประกาศเทศบาลตำบลโคกกรวด

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างขยายลาน คสล.อเนกประสงค์. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร. หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ตารางเมตร. พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์. จำนวน ๔ ต้น. ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโคกกรวด. บริเวณศาลาประชาคมบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

.....

ด้วยเทศบาลตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างขยายลาน คสล.อเนกประสงค์. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร. หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ตารางเมตร. พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์. จำนวน ๔ ต้น. ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโคกกรวด.

บริเวณ ศาลาประชาคมบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา. ราคาตกลง ๒๐๔,๔๐๐.-บาท. (-สองแสนสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน.-) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาซึ่งจะต้องมีอาชีพขายหรือรับจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการซื้อและจำนวนที่ต้องการหรือแบบรูปรายการละเอียดและปริมาณงานที่ต้องการจ้าง
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลโคกกรวด ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นสมาชิกสภาเทศบาล ผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในการสอบราคาครั้งนี้
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

/ กำหนดคุณสมบัติ...

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. โดยพร้อมกันที่ กองช่าง เทศบาลตำบลโคกกรวด จะมีเจ้าหน้าที่นำไปดูหากไม่มาดูสถานที่ในวันดังกล่าวถือว่ารับทราบเงื่อนไขของเทศบาลทุกประการ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง เทศบาลตำบลโคกกรวด

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ จนกว่าจะแล้วเสร็จ

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๒๐๐.-บาท (-สองร้อยบาทถ้วน-) และนำหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา กรณีมอบอำนาจให้ยื่นหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐาน กรณีบุคคลธรรมดา นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง) แสดงต่อเจ้าหน้าที่ขายแบบบูรณาการ ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลโคกกรวด ระหว่างวันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการหรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๔๔๓๐-๕๔๓๓ ต่อ ๑๙ หรือตรวจสอบรายละเอียด ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.kokkruatcity.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายปรีชา มิตรสูงเนิน)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวด